


 
เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  

ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

 
สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจันทร์ท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒสิภา 

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
โดยมีพลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธาน 
ของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จ านวน   ๔   เรื่อง 

-  เรื่องแจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม  
 ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดี 

ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจ าปี ๒๕๖๖ และรายงานประจ าปี ๒๕๖๖ สถาบัน
พระปกเกล้าตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 ๒) ขณะนี้มีกระทู้ถามซึ่งประธานวุฒิสภาได้พิจารณาและอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถาม 
เป็นหนังสือในที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาภายในก าหนดเวลา ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่จัดส่งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ านวน ๒ กระทู้ ดังนี้ 

  (๑) กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการสนับสนุนตลาดพลังงานสะอาดผ่านโซลาร์รูฟท็อป (Solar 
Rooftop) นายนรเศรษฐ์  ปรัชญากร เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

  (๒) กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ในบริเวณพ้ืนที่แนวชายแดน นายไชยยงค์  มณีรุ่งสกุล เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

 ๓) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ข้อ ๑๕ วรรคสาม และข้อ ๑๖๕ ของข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานวุฒิสภาจึงได้ออกระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการตั้งกระทู้ถาม  
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ด้วยวาจา พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป  ทั้งนี ้ ระเบียบ 
ที่ปรับปรุงใหม่มีสาระส าคัญที่เปลี่ยนแปลงไป คือ  

  (๑) เวลาในการแสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาเดิมเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
เปลี่ยนเป็นเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ นาฬิกา และ  

  (๒) สมาชิกสามารถยื่นกระทู้ถามด้วยวาจาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกช่องทางหนึ่ง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว 

 ๔) ในการประชุมเพื ่อพิจารณาเรื ่องใด ๆ ตามระเบ ียบวาระการประช ุมที ่ม ีเอกสาร
ประกอบการพิจารณา หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะใช้เอกสารประกอบการพิจารณาในรูปแบบที่
เป็นกระดาษ หรือต้องการใช้ไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ ท่านสามารถ
แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในห้องประชุม หรือแจ้งผ่าน Line Khun Pro (ไลน์คุณโปร) ได้ 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

(๓)  กระทูถ้าม (ไม่มี) 

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ  จ านวน ๓ เรื่อง 

๓.๑.๑ กระทู้ ถาม เรื่อง ขอให้ พิจารณาเก่ียวกับโครงการเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ปี  
อย่างมีคุณภาพ (นายสากล  ภูลศิริกุล เป็นผู้ต้ังถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ (พลต ารวจเอก เพ่ิมพูน  ชิดชอบ) ให้ตอบกระทู้ถาม 
มีภารกิจที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (นายเปรมศักด์ิ  เพียยุระ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม มีภารกิจ 

เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอลบอลรูม เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 
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๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การเจรจาผลประโยชน์ร่วมกันในเขตพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อน 
ไทย – กัมพูชา (นายยุคล  ชนะวัฒน์ปัญญา เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายมาริษ  เสงี่ยมพงษ์) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  

จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) ให้ตอบกระทู้ถาม ติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบ  
กระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา  จ านวน ๓ เรื่อง 

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การระงับคลื่นวิทยุของ กสทช. (นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส  
เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

ผลการพิจารณา 
นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้ งกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา  

สรุปสาระส าคัญได้ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย (อวทช.) ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่
ของ กสทช. ต่อสมาชิกวุฒิสภา ใน ๒ กรณี คือ การยุติการออกอากาศของวิทยุชุมชนทั่วประเทศภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และเปิดให้มีการประมูลคลื่นวิทยุชุมชนใหม่ทั้งหมด โดยไม่มีการช่วยเหลือ
เยียวยาใด ๆ ต่อผู้ประกอบการ โดยเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ กสทช. ได้มีมติให้มีการประมูลคลื่นวิทยุ
ชุมชนภาคธุรกิจโดยก าหนดให้วิทยุชุมชนทุกสถานีออกอากาศได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหาก
ในกรณีที่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ยังไม่ยุติการออกอากาศจะมีความผิดตามกฎหมายและมีโทษจ าคุก ๕ ปี 
และยังมีการด าเนินการบางประการเกี่ยวกับการประมูลคลื่นความถี่วิทยุ FM ของ กสทช. ที่อาจขัดต่อ
กฎหมายและเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเอกชนจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ ประกอบกับขณะนี้ได้มี 
การเสนอร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายอดิศร เพียงเกษ กับคณะ) และร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเอกราช อุดมอ านวย กับคณะ) เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งจากเนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้ ได้ก าหนดให้มีการงดเว้นการประมูลคลื่นความถี่
ของภาคประชาชน ในกรณีที่  กสทช. ยังให้มีการประมูลคลื่นวิทยุชุมชนต่อไปย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อผู้ประกอบกิจการ เพราะหากร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
และมีผลใช้บังคับ จะท าให้สิทธิของผู้ประกอบการเดิมต้องสูญสิ้นไป และสิทธิของผู้ประมูลคลื่น รายใหม่
อาจถูกระงับตามกฎหมาย เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหา จึงขอทราบว่าจะเลื่อนการประมูลคลื่นวิทยุออกไปก่อน
จนกว่าร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการเสียงฯ จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและมีผลใช้บังคับ 
ได้หรือไม่ และหากไม่เลื่อนการประมูลจะมีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ด าเนินธุรกิจ
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กิจการวิทยุชุมชนอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างไรเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้  ยังมีข้อสงสัยในเรื่องการประมูลความถี่ FM ของ กสทช. ว่ามีความโปร่งใส 
และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ โดยเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ กสทช. ได้ประกาศให้มีการประมูล 
คลื่นความถี่โดยมีการก าหนดราคาขั้นต่ าในแต่ละจังหวัดไว้ เช่น ในจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz 
ก าหนดราคาขั้นต่ า จ านวน ๒,๒๘๓,๐๐๐ บาท และจังหวัดล าพูน FM 96.50 MHz ก าหนดราคาขั้นต่ า 
จ านวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่า FM 100.75 MHz ของเชียงใหม่ ประมูลได้ในราคา
สูงสุดถึง ๑๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท มากกว่าราคาขั้นต่ าไป ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมากกว่าจังหวัดล าพูน  
FM 96.50 MHz ซึ่งประมูลได้ในราคาขั้นต่ า คือ ๑๐๕,๐๐๐ บาท และภายหลังจากการประมลู ส านักงาน 
กสทช. ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลและออกใบอนุญาตให้ผู้ประมูลชนะในจังหวัดล าพูน ท าให้เกิด
ข้อสงสัยว่าการประมูลได้ราคาขั้นต่ า อาจท าให้รัฐต้องเสียรายได้ไปกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอเรียนถามว่า 
การด าเนินการของ กสทช. ในการประมูลคลื่นความถี่นี้มีความโปร่งใสรวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 
อย่างไร และหากการด าเนินการดงักล่าวส่อวา่เปน็ไปในทางที่จะท าให้รัฐเสียประโยชนจ์ะด าเนนิการอย่างไร
กับ กสทช. เพ่ือที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในการก ากับ
ดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ 

นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ให้ตอบ
กระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงในการ
จัดสรรคลื่นความถี่ แต่เป็นอ านาจของคณะกรรมการ กสทช. อย่างไรก็ตาม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมในฐานะที่เป็นหน่วยงานใกล้ชิดจะประสานงานและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ  
กสทช. ต่อไป นอกจากนี้ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองการออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 91 ได้ก าหนดให้ผู้ทดลองออกอากาศมีสิทธิออกอากาศได้จนถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการตามกฎหมาย และสามารถเลื่อนการประมูล
ออกไปได้โดยมีมาตรการรองรับ ซึ่ง กสทช. ได้ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ต่อไป ต้องยื่นค าขออนุญาตใช้คลื่นในระบบ FM ส าหรับการใช้บริการกระจายเสียงตามที่  กสทช.  
ประกาศก าหนด โดยผู้ประกอบการที่ได้ยื่นความประสงค์ ในการขอรับใบอนุญาตจะมีสิทธิออกอากาศ 
ตามเงื่อนไขต่อไป ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์ด าเนินการต่อจะต้องยุติการออกอากาศ และในกรณี  
ที่ประสงค์จะด าเนินการต่อต้องน าส่งผังรายการปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ส่งรายงานด้านเทคนิคต่าง ๆ ไปยัง 
กสทช. เพ่ือทราบ นอกจากนี้ ยังต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งกสทช. ได้ก าหนดไว้ว่าถ้าเป็นประเภทของวิทยุสาธารณะหรือวิทยุชุมชนจะด าเนินการตามวิธีคัดเลือก
โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ (Beauty Contest) โดยไม่ต้องมีการประมูลและสามารถใช้คลื่นในระบบ FM 
ได้เลย ส่วนข้อคิดเห็นในเรื่องของการประมูลคลื่นความถี่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น กสทช. มีอ านาจในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตและก ากับดูแลการประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม ของพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
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โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกสทช. ได้ก าหนดแนวทาง มาตรฐาน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
ไม่ให้ทุนใหญ่เข้ามาแทรกแซง ในกรณีของการประมูลคลื่นความถี่ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน  
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะมีราคากลางประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีการประมูลได้ในราคา ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนการประมูลที่จังหวัดล าพูนมีความใกล้เคียงกับราคากลางตามข้อมูลของผู้ตั้งกระทู้ถาม การประมูล  
คลื่นความถี่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อยกเว้นว่าผู้ประมูลอาจไม่ก าหนดที่ตัง้ตามที่ไดแ้จ้งไว้กับ กสทช. และต้อง
ไม่มีคลื่นรบกวนในเวลากลางคืน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานที่ที่ตั้งต้องไม่เป็นการรบกวนต่อคลื่นที่มีอยู่
แล้วในจังหวัดอื่น ๆ เพราะฉะนั้น กสทช. ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการจัดสรรวิทยุชุมชนและวิทยุ
สาธารณะทุกประการแล้ว ส่วนกรณีที่มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน ๒ ฉบับ ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น  
ได้มีสาระส าคัญอยู่ ๒ ประเด็น คือ การให้วิทยุชุมชนสามารถโฆษณาและสามารถหารายได้เองได้ รวมทั้ง
เรื่องของการลดค่าปรับ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
และไม่ใช่ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับกระทู้ถามนี้แต่อย่างใด 

นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งประเด็นค าถามเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการ
ที่แสดงความประสงค์จะออกอากาศวิทยุชุมชนต่อไปยังสามารถยื่นขอผ่อนผันได้หรือไม่ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา  
ในกรณีที่ไม่สามารถขอผ่อนผันได้ จะมีแนวทางในการเยียวยาผู้ประกอบการอย่างไร 

นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิทยุสาธารณะและวิทยุ
ชุมชนขอผ่อนผันก่อนวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีการขอผ่อนผันไปแล้วประมาณร้อยละ ๗๐  
ของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการขอผ่อนผันได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการด าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่เพ่ือเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบการ ส่วนในเรื่อง
วิทยุชุมชนจะไม่มีการประมูล โดยมีช่องทางหนึ่งซึ่งเรียกว่า Beauty Contest เป็นการออกใบอนุญาตที่มี
ราคาไม่สูงเกินไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ กสทช. มีความห่วงใยต่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ส่วนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตั้งกระทู้ถามขอรับไปประสานกับ กสทช. ต่อไป 

นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ว่า 
ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดประมูลคลื่นครั้งนี้มีความยินดีที่จะได้รับการเยียวยา 
ส่วนในเรื่องของการขอผ่อนผันที่ ไม่อาจกระท าได้เนื่องจากระยะเวลาได้สิ้นสุดลงแล้ว เป็นผลให้
ผู้ประกอบการต้องยุติการประกอบกิจการลง  ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนว่าจะเยียวยาให้กับผู้ประกอบการ
วิทยุชุมชนอย่างไร ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบต่อไป 
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เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การรุกล้ าอธิปไตยไทยของประเทศกัมพูชาและกองก าลังว้าแดง 
(นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) 

ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นายภูมิธรรม  เวชยชัย) ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถาม ติดภารกิจ

ส าคัญและเร่งด่วน ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  ทั้งนี้ หากสมาชิก 
ยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามดว้ยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไปตามข้อบังคบั ข้อ ๑๖๖ 
วรรคสอง 

๓.๒.๓ กระทู้ ถาม เรื่อง ความปลอดภัยของประชาชนจากอาวุธปืน และระเบิ ด  
(นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นางสาวซาบีดา  ไทยเศรษฐ์) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน 
ชาญวีรกูล) ให้ตอบกระทู้ถาม ติดภารกิจราชการส าคัญที่ได้นัดหมายไว้แล้ว ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ 
จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้ 
เสนอใหม่เพ่ือพิจารณาในคราวถัดไปตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง 

-  เรื่องด่วน จ านวน   ๓   เรื่อง 

- ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 

ด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรมตามที่คณะกรรมการ  
สรรหาประกาศก าหนด โดยต้องด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ตามมาตรา ๘ (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีหนังสือแจ้ง 
การลาออกจากต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงท าให้ต าแหน่ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินว่างลงตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงท าให้
ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง   

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาด าเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๙ รวมทั้ง 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 



๗ 
 

เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดสรรให้เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวน ๑ คน คือ นางสาวรื่นฤดี  สุวรรณมงคล อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ  
และอดีตอธิบดีกรมบังคับคดี 

คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้ เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวมายังวุฒิสภ า 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่า เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
มีจ านวนไม่เกินสิบห้าคน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม  
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป 

ผลการพิจารณา  
ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวน ๑๕ คน 
ประกอบด้วย  

 ๑. นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ 
 ๒. นางสาวเข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ 
 ๓. นางเจียระนัย ตั้งกีรติ 
 ๔. พลต ารวจตรี ฉัตรวรรษ แสงเพชร 
 ๕. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 
 ๖. นายพรเพ่ิม ทองศรี 
 ๗. นายพละวัต ตันศิริ 
 ๘. นางสาวภาวนา ว่องอมรนิธิ 
 ๙. นายฤชุ แก้วลาย 
๑๐. นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ 
๑๑. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร 
๑๒. นายเศก จุลเกษร 
๑๓. นายสิทธิกร ธงยศ  
๑๔. นางสาวอมร ศรีบุญนาค 
๑๕. นางเอมอร ศรีกงพาน  
โดยก าหนดเวลาการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้ง 
 



๘ 
 

เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ (ไม่มี) 

(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา จ านวน   ๑   เรื่อง 

- รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๒๒ (๘) แห่งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ผลการพิจารณา 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ  

ไม่สามารถเข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘  

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ จ านวน   ๓   เรื่อง 

๖.๑ รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญั ติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของที่ประชุมวุฒิสภา ได้มีผู้แทนจากส านัก
งบประมาณเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ (นายพยุงศักดิ์  
ครเจริญ) เป็นผู้น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม  

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ    ที่ประชุมพิจารณารับทราบ  

๖.๒ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตามมาตรา ๒๘  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ผลการพิจารณา 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ  

เข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน  
 
 
 



๙ 
 

เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

๖.๓ รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามมาตรา ๗๔ 
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  

ของที่ประชุมวุฒสิภา ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญช ีกรมบัญชีกลาง (นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก) กับคณะ 
และผู้อ านวยการกองจัดการหนี้ ๑ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (นางสาวยอดเยาวมาลย์  สุคนธพันธุ์) 
กบัคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

ภายหลังจากที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง แถลงรายงานต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ภาระทางการเงิน
ที่ส าคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ การหาเงินเพ่ือน าไปช าระหนี้ ซึ่งหนี้สาธารณะของประเทศไทย 
อยู่ในระดับสูง และยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าการช าระหนี้ดังกล่าวจะแล้วเสร็จเมื่อใด หรือต้องมีการก่อหนี้
สาธารณะเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น การใช้จ่ายเงินจึงอาจต้องใช้วิธีการแบบอนุรักษ์นิยม คือ ต้องมี
การเก็บเงินไว้ส าหรับช าระหนี้ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือไม่ใช้จ่ายในโครงการที่ไม่จ าเป็น ประกอบกับต้องมี
การจัดท าระบบบัญชีของประเทศให้เข้มแข็ง ป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉล การทุจริตคดโกง หรือการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาเกินจริง ซึ่งจะช่วยลดภาระงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ ข้าราชการ
ต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และหากถูกร้องขอให้ด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง 
ต้องคัดค้านอย่างมีเหตุผล  

จากนั้น ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง (นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก) ได้กล่าว
ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
หนี้สาธารณะและการช าระหนี้จะได้ชี้แจงเป็นเอกสารเพิ่มเติมต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ  

(๗)  เรื่องอื่น ๆ จ านวน   ๕   เรื่อง 

๗.๑ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ออกไปอีก ๓๐ วัน 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้คณะกรรมาธิการสามัญ เพ่ือท าหน้าที่ ตรวจสอบประวัติ  

ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขยายเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๗  



๑๐ 
 

เอกสารฉบับนี้เปน็เพียงสรุปผลการประชุมวฒุิสภาโดยสงัเขป  
ส าหรับรายงานการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนนิการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

๗.๒ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย และการยุติธรรม แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมได้ลงมติตั้ง ว่าที่พันตรี กรพด  รุ่งหิรัญวัฒน์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ 

การกฎหมาย และการยุติธรรม แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๐๓  

ท้ังนี้ ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมในล าดับต่อไป นางอังคณา  นีละไพจิตร ได้เสนอญัตติ 
ต่อที่ประชุมเพ่ือขอถอนเรื่องในระเบียบวาระที่  (๗ ) เรื่องอื่น  ๆ ล าดับที่  ๗ .๕ ตั้ งกรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และ
การคุ้มครองผู้บริโภค แทนต าแหน่งที่ว่าง ออกจากระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ซึ่งที่ประชุมลงมติ 
ไม่เห็นชอบให้ถอนเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับ ข้อ ๔๗ 

๗ .๓  ต้ั งกรรมาธิ การในคณ ะกรรมาธิ การการเศรษฐกิจ การเงิน  และการคลั ง  
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมได้ลงมติตั้ง นางสาวปุณณภา  จินดาพงษ์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ 

การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓  

๗.๔ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมได้มีมติตั้ ง นางประทุม  วงศ์สวัสดิ์  เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ 

การต่างประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓  

๗.๕ ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน 
สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมได้ลงมติตั้ง นายนิพนธ์ เอกวานิช  นางสาวอมร ศรีบุญนาค และนายพิมาย คงทัน 

เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน 
สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓  
 
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 


